

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 2 กันยายน 2559

เรื่อง

1. คอลัมน์ แดกไบ่อ่อน: ตั้งคนผิด คิดจนตัวตาย
2. สศก.ชี้ภาพรวมดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง
3. ราคาสินค้าเกษตรพาเหรดขยับสศก.ชี้ดัชนีปรับตัวสูงต่อเนื่อง
4. รายงาน: ตั้ง-ย้าย-โยกบักขรก.ไทยจัดทัพใหญ่หลังเกษียณ
5. คอลัมน์ เลาะรั้วเกษตร: จัดทัพเกษตรใหม่
6. ชูมาตรฐาน'จีเอพี'ปูทางเกษตร4.0
7. คอลัมน์ มุมข้าราชการ: พลเรือนเข้า วปอ.(2)
8. 26m rai of farmland insured, says OIC
9. "ฉัตรชัย" เร่งบริหารจัดการน้ำ เกษตรฯ ห่วงเขื่อนภูมิพลน้ำน้อย  
น้ำรั่วอ่างเก็บน้ำพิบูลสงคราม
10. ยางพวากรดซัลฟิวริก
11. ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: ของดีแดนใต้

หนังสือพิมพ์

แนวหน้า

มติชน

แนวหน้า

มติชน

แนวหน้า

กรุงเทพธุรกิจ

ไทยรัฐ

Bangkok Post

ไทยรัฐ

ไทยรัฐ

มติชน

\*\*\*\*\*



## ตั้งคนผิด คิดจนตัวตาย

คลอดออกมาแล้ว 10 ตำแหน่ง สำหรับ โผแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 “ลวดแรก” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่แทบไม่ต่างไปจากโผที่ถูกปล่อยข่าวออกมาก่อนหน้านี้ไปสักก็มากนัก โดยรายชื่อทั้ง 10 เก้าอี้ ประกอบด้วย “สุรพงษ์ เจียสกุล” ซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวมาตลอดอยู่แล้วว่า ยังไงก็ต้องหลุดจากเก้าอี้ “เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร” (สศก.) ซึ่งก็ไม่พลาด เมื่อท้ายที่สุดถูกจับมาอยู่ในตำแหน่งรองปลัดกระทรวงฯ แทน

ส่วนอีก 9 คน ประกอบด้วย “นายพรหมมีชัย” จากผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวงฯ เช่นเดียวกับ “ธนิศ เอนกวิทย์” ผู้ตรวจราชการฯ ที่ได้ขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวงฯ ขณะที่ “สมชายชาญณรงค์กุล” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ยังได้ตีถูกย้ายไปนั่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

รายต่อมา คือ “สมปอง อินททอง” อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และอดีต รองเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ การเกษตร (ส.ป.ก.) ที่แบบเบอร์มาตั้งแต่ต้นที่จะได้กลับบ้านเดิมในเก้าอี้เลขาธิการ ส.ป.ก. เพื่อไปรับงานสำคัญ คือ การสานต่อ งานทางคืนที่ดินจากกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุก

“อภัย สุทธิสังข์” อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นงาน ถนัดเนื่องจากเคยนั่งเก้าอี้รองอธิบดีกรมนี้มาก่อน “บริสุทธิ์ เปรมประพันธ์” จากรอง ปลัดกระทรวงฯ เป็นอธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ “สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ” ผู้ตรวจ ราชการกระทรวงฯ เป็นอธิบดีกรมวิชาการ

เกษตร “สุดารัตน์ วัชรกุลป์ เหล่าวิเชียร” จากผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เป็นอธิบดี กรมหม่อนไหม

และสุดท้ายคือ “สัญญา เกตุวรชัย” ที่ก่อนหน้านี้ “บิณฑ์ตร” พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ อดล่าหลังทุนลงแรง โยกจากผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ไปนั่ง เก้าอี้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้าน วางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน เพื่อ รอขึ้นเป็นอธิบดีกรมชลประทาน ก็เข้าวินไป อย่างไม่ยากลำบาก

อย่างไรก็ตาม ดังที่บอกไว้ตั้งแต่ ตอนต้นว่า รายชื่อโยกย้ายทั้ง 10 ตำแหน่งนี้ เป็นเพียงการโยกย้ายระดับผู้บริหารลวด แรกเท่านั้น เพราะดังที่ทราบกันอยู่แล้วว่า สิ้นเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ จะมีข้าราชการ ระดับซี 10 ในกระทรวงเกษตรฯ เกษียณ อายุราชการถึง 12 ตำแหน่ง อาทิ “สุเทพ น้อยไพโรจน์” อธิบดีกรมชลประทาน “เลอศักดิ์ วีระตระกูลไพบูลย์” อธิบดี กรมฝนหลวง “สรรเสริญ อัจจุตมานัส” เลขาธิการ ส.ป.ก. และ “โอฬาร พิทักษ์” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

และนี่ก็ยังไม่นับรวมคนที่ตกอยู่ ในกระแสข่าวบัญชีดำที่อาจถูกโยกย้ายพัน เก้าอี้อธิบดีอีก 2-3 คน เช่น “สุรพงษ์ เจียสกุล” เลขาธิการ สศก. “สุรเดช เตียวตระกูล” อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และ “วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยในรายชื่อของเลขาธิการ สศก. นั้น เรียบร้อยโรงเรียน “บิณฑ์ตร” ไปแล้วตั้งแต่การโยกย้ายในลวดแรก

ส่วนอีก 2 ท่านหลังนี้ยังคงต้อง มานั่งลุ้นกันต่อว่า ท้ายที่สุดแล้วจะออก หัวหรือออกก้อย

แต่นำจับตาไม่น้อยไปกว่ากรม อื่นๆ คือ เก้าอี้ “อธิบดีกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร” ว่าท้ายที่สุดแล้ว “ใคร” จะเป็นผู้มาดำรงตำแหน่งแทนคุณเลอศักดิ์ที่

กำลังจะเกษียณอายุราชการ โดยตามกระแส ข่าวที่ออกมาล่าสุดมีชื่อหลุดออกมา คือ “เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ” รองปลัดกระทรวงฯ และอดีตอธิบดีกรมชลประทาน ซึ่งถ้าชื่อนี้ มาจริงก็อาจจะต้องระวังว่า กรมฝนหลวงฯ มีสิทธิ์จะวางแตกเองง่าย ๆ

กรมฝนหลวงฯ เป็นกรมสำคัญนะครับ เพราะเปรียบได้กับหน่วยงานที่ต้องบริหารจัดการน้ำจากบนฟ้า เพื่อเอามาทำน้ำคั่นทุน ให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงช่วยบรรเทาภัยแล้ง ช่วยดับไฟป่า แก้ ปัญหาหมอกควัน ซึ่งการบริหารจัดการน้ำ จากฟ้าดังกล่าว ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เพราะต้อง อาศัยเจ้าหน้าที่ อาศัยผู้บริหารที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ “เฉพาะด้าน” อยู่พอสมควร

แต่กรมฝนหลวงฯ กลับเหมือนมี กรรม ก่อนหน้านี้ก็ถูกทิ้งให้เก้าอี้อธิบดีว่า ได้เป็นปีๆ ครั้งพอจะตั้งใครขึ้นมา นั่งเก้าอี้ บริหาร ก็กลับไปนำคนมาบริหารแบบ “ผิด ฝาผิดตัว” สุดท้ายการะหนักก็ต้องยังไปตก อยู่ที่รองอธิบดีเหมือนเดิม

เพราะฉะนั้นต้องจับตาดูกันให้ดี ถ้า ตัวอธิบดีคนใหม่ยังเป็นไปตามโผ ระวัง อาจจะให้เห็นรองอธิบดียื่นใบลาออกตาม มากก็ได้ เพราะทำงานกันแทบตายแต่ ผู้บริหารกลับไม่เคยเห็นหัว

เป็นผม ผมก็ไม่อยู่ครับ

มะลิลา

## สศก.ชี้ภาพรวมดัชนีราคาสินค้าเกษตร ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร ซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือน กรกฎาคม 2559 สูงขึ้น 9.32% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% เนื่องจากผลผลิตลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ยางพารา ราคาสูงขึ้นตามทิศทางตลาดล่วงหน้าโตเกียว สับปะรดโรงงาน ราคาสูงขึ้นจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ปาล์มน้ำมัน ราคาสูงขึ้นจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ส่วนสินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง แม้ว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดลดลงจากเดือนที่ผ่านมาแต่เนื่องจากฝนตกทำให้คุณภาพไม่ค่อยดีส่งผลให้ราคาลดลง ขณะที่สุกร ราคาลดลงเนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคลดลง

เมื่อเปรียบเทียบดัชนีราคาสินค้าเกษตรกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว พบว่าภาพรวมสูงขึ้น 16.19% สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% และสับปะรดโรงงาน เนื่องจากภาวะภัยแล้งทำให้ผลผลิตลดลง ส่วนสินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมามา ทั้งนี้ คาดว่าในเดือนสิงหาคม 2559 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา

ขณะที่ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกรกฎาคม 2559 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนปี 2559 ลดลง 6.11% สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า สับปะรด โรงงาน ลองกอง เงาะ และมังคุด สินค้าสำคัญที่ผลผลิตสูงขึ้น ได้แก่ ยางพาราทุเรียน และลำไย และเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วพบว่า ภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้น 2.31% โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ทุเรียน และลองกอง อย่างไรก็ตาม คาดว่าในเดือนสิงหาคม 2559 ดัชนีผลผลิตจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมามา และลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559 สินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนสิงหาคมนี้ ได้แก่ ลำไย ทุเรียน มังคุด และเงาะ

## ราคาสินค้าเกษตรพาเหรดขยับ สศก.ซีตซ์นี้ปรับตัวสูงต่อเนื่อง

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร ซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนกรกฎาคม 2559 สูงขึ้น 9.32% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% เนื่องจากผลผลิตลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ยางพารา ราคาสูงขึ้นตามทิศทางตลาดล่วงหน้าโตเกียว สับปะรดโรงงาน ราคาสูงขึ้นจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ปาล์มน้ำมัน ราคาสูงขึ้นจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ส่วนสินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง แม้ว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดลดลงจากเดือนที่ผ่านมาแต่เนื่องจากฝนตกทำให้คุณภาพไม่ค่อยดีส่งผลให้ราคาลดลง ขณะที่สุกัรราคาลดลงเนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคลดลง

เมื่อเปรียบเทียบดัชนีราคาสินค้าเกษตรกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว พบว่าภาพรวมสูงขึ้น 16.19% สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 % และสับปะรดโรงงาน เนื่องจากภาวะภัยแล้งทำให้ผลผลิตลดลง

ส่วนสินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ คาดว่าในเดือนสิงหาคม 2559 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา

ขณะที่ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกรกฎาคม 2559 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน ปี 2559 ลดลง 6.11% สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า สับปะรดโรงงาน ลองกอง เงาะ และมังคุด สินค้าสำคัญที่ผลผลิตสูงขึ้น ได้แก่ ยางพารา ทุเรียน และลำไย และเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว พบว่า ภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้น 2.31% โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ทุเรียน และลองกอง อย่างไรก็ตาม คาดว่าในเดือนสิงหาคม 2559 ดัชนีผลผลิตจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559 สินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนสิงหาคมนี้ ได้แก่ ลำไย ทุเรียน มังคุด และเงาะ

# ตั้ง-ย้าย-โยกบั๊กขรก.ไทย จัดทัพใหญ่หลังเกษียณ



## รายงาน

**หมายเหตุ - มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 17, 23, 30 สิงหาคม มีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของแต่ละกระทรวงไปแล้วดังนี้**

**กระทรวงการคลัง** น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ รองปลัดกระทรวง ไปเป็นอธิบดีกรมบัญชีกลาง นายพชร อนันตศิลป์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ไปเป็นรองปลัดกระทรวง ย้าย น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง นายลวณ แสงสนิท ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง นายจำเริญ โพธิยอด ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมศุลกากร เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง ชยฉายเวลาให้ นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ซึ่งดำรงตำแหน่งครบ 4 ปี ไปอีก 1 ปี

**กระทรวงมหาดไทย** นายประทีป กิริติ

เวชา รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมที่ดิน นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นรองปลัดกระทรวง นายเดชรัฐ ลิมศิริ ผู้ว่าดำรง เป็นผู้ตรวจฯ นายสนิท ขาวสะอาด ผู้ว่าเพชรบุรี เป็นผู้ตรวจฯ นายภาคพล แก้วประพาฬ ที่ปรึกษาด้านการปกครอง เป็นผู้ตรวจฯ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ กรมที่ดิน เป็นผู้ตรวจฯ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าพะเยา เป็นผู้ว่าพิษณุโลก นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าอุตรดิตถ์ เป็นผู้ว่าระยอง นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าแม่ฮ่องสอน เป็นผู้ว่าอุตรดิตถ์ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่านครปฐม เป็นผู้ว่าสมุทรปราการ นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าสกลนคร เป็นผู้ว่านครปฐม นายอนุสรณ์ แก้วกังวาน ผู้ว่าร้อยเอ็ด เป็นผู้ว่าบุรีรัมย์ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าภูเก็ต เป็นผู้ว่านครศรีธรรมราช นายภัทรธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าสระแก้ว เป็นผู้ว่าชลบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าปัตตานี เป็นผู้ว่าปราจีนบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าเพชรบูรณ์ เป็นผู้ว่าสระบุรี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าพิจิตร เป็นผู้ว่าเพชรบุรี นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าบึงกาฬ เป็นผู้ว่าขอนแก่น นายพดิน โภมลวิชัย ผู้ว่า

หนองบัวลำภู เป็นผู้ว่าสิงห์บุรี และต่ออายุให้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายมนทล สุตะประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งอยู่ในตำแหน่งครบ 4 ปี ออกไปอีก 1 ปี

**กระทรวงสาธารณสุข** นายวิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายเจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นอธิบดีกรมควบคุมโรค นาวาอากาศตรี บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ผู้ตรวจฯ เป็นรองปลัดกระทรวง นายธีรพล โตพันธานนท์ ผู้ตรวจฯ เป็นอธิบดีกรมการแพทย์ นายสุภูมิ กาญจนพิมาย ผู้ตรวจฯ เป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายสุเทพ วัชรปิยานันท์ ผู้ตรวจฯ เป็นอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายวันชัย สัตยาวิวัฒน์พงศ์ ผู้ตรวจฯ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ สาธารณสุขนิเทศก์ เป็นผู้ตรวจฯ

**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์** นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นรองปลัดกระทรวง นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจฯ เป็นรองปลัดกระทรวง

นายอนันต์ เอนกวิทย์ ผู้ตรวจฯ เป็นรองปลัดกระทรวง นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายสมปอง อินทฺ์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์ นางบริสุทธิ เปรมประพันธ์ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้ตรวจฯ เป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา ผู้ตรวจฯ เป็นอธิบดีกรมหม่อนไหม นายสันชัย เกตุวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา เป็นอธิบดีกรมชลประทาน

**กระทรวงแรงงาน** นายสุเมธ มโหสถ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวง เป็นเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายกริธา สฟโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นรองปลัดกระทรวง นายวรรณท์ ปิติวรรณ ผู้ตรวจฯ เป็นรองปลัดกระทรวง นายธีรพล ชุนเมือง ผู้ตรวจฯ เป็นอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายสิงหนเดช ชูอำนาจ ผู้ตรวจฯ เป็นอธิบดีกรมการจัดหางาน นายอนุรักษ ทัศนรัตน์ ผู้ตรวจฯ เป็นรองปลัดกระทรวง

**กระทรวงศึกษาธิการ** นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นรองปลัดกระทรวง นายสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวง เป็นเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

**กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา** นายเนเร เหล่าวิชยา รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมพลศึกษา นายพรหมโชติ ไตรเวช ผู้ตรวจฯ เป็นรองปลัดกระทรวง

**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์** นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นรองปลัดกระทรวง นายวิทัศน์ เตชะบุญ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายสมคิด สมศรี ผู้ตรวจฯ เป็นอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

**กระทรวงพาณิชย์** น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นปลัดกระทรวง

**กระทรวงยุติธรรม** นายกอบเกียรติ กลีวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นรองปลัดกระทรวง น.ส.ปติกาญจน์ สิทธิเดช ผู้ตรวจฯ เป็นอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

**กระทรวงวัฒนธรรม** นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง

**กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** รับโอน นายสรวินต์ ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

**กระทรวงอุตสาหกรรม** นายพิสิฐ รั้งสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง

**กระทรวงคมนาคม** นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

**กระทรวงพลังงาน** น.ส.พัชรีพร หาญสกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

**กระทรวงการต่างประเทศ** นางบุษยา มาทแล็ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง

**สำนักนายกรัฐมนตรี** นายจิรัชย์ มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็น ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับโอนนางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ก.พ. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับโอน น.ส.กนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายอำพน กิตติอำพน ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเลขาธิการ ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ.ร. นายวีระ ประจวบเหมาะ รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกบางกระทรวงที่ยังรอการโยกย้าย และบางกระทรวงย้ายเพียงบางตำแหน่งแต่ยังไม่ครบทุกตำแหน่ง แต่เป็นการแต่งตั้งโยกย้ายในตำแหน่งหลักๆ ไว้ก่อน แทนอัตราที่ว่างลงจากการเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2559 และจะยังเหลือการแต่งตั้งแบบบี๊กล็อตอีกครั้ง



## จัดทัพเกษตรใหม่

หลังจากที่ลุ้นระทึกมา 2 สัปดาห์ ในที่สุด โผแต่งตั้งโยกย้ายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ผ่านความเห็นชอบของ ครม. ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย และงุนงงของใครหลายคน...ก่อนที่โผจริงจะออกมา มีโผลับ ลวง พราง ออกมา 2-3 โผ เล่นเอาผู้มีชื่อเสียงใครคนหนึ่ง หนาวๆ โดยเฉพาะอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ที่บางโผว่าจะมาดำรงตำแหน่งรองปลัดฯ บ้าง เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ บ้าง แล้วโยกครองปลัดหญิงแกร่ง บริสุทธิ เปรมประพันธ์ไปเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์แทน

แต่สุดท้าย อธิบดีฯ วิณะโรจน์ ยังยึดเก้าอี้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น....ในขณะที่รองปลัดฯ บริสุทธิ สุดท้ายก็ไปลงตัวที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์...โดยโยกอธิบดีฯ สมปอง อินทรทอง ไปนั่งเก้าอี้เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับงานหนัก ทวงคืนที่ดิน ส.ป.ก.

อีกตำแหน่งหนึ่งที่คาดหมาย และกล่าวถึงมานาน คือ ตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ที่พูดกันหนาหูว่าจะไม่พ้นผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นำชัย พรหมมีชัย... แต่สุดท้ายกลายเป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร สมชาย ชาญฉัตรกุล ที่ข้ามฝั่งมานั่งเก้าอี้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กรมที่เคยอยู่มาเมื่อแรกเริ่มบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรเมื่อกว่า 30 ปีมาแล้ว และจากมาประมาณ 20 ปี กลับไปคราวนี้ มีเวลา

เพียง 2 ปี ท่านจะสร้าง จะสานต่อ จะพัฒนาอะไรอย่างไร คงต้องรีบทำ ถ้าให้ดิปรึกษา คนชื่อ อนันต์ ดาโลดม ก็น่าจะยังได้อยู่...ส่วนผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ มีชัย พรหมมีชัย ถูกโยกจากชั้น 4 ลงมาชั้น 2 ในตำแหน่งรองปลัดกระทรวงฯ ก็ผิดหวังไปตามระเบียบ กองเชียร์ทั้งหลายอย่าลืมให้กำลังใจ....

ส่วนกรมวิชาการเกษตร...ได้ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ซึ่งเป็นลูกหม้อเก่าที่จากกรมวิชาการเกษตรไป 2 ปี กลับมาเป็นอธิบดีตาม Road Map เลยทีเดียว กลับมาคราวนี้เตรียมตัวเตรียมใจไว้สำหรับปัญหาคลาสสิกต่างๆ ที่ก่ออึดใจก็แก้ไม่หาย เก่งอย่างไรก็โดนจนได้ โดยเฉพาะ เรื่องสารเคมี....

ส่วนคนที่ไปตามคาด คือ อธิบดีกรมหม่อนไหม อภัย สุทธิสังข์ ที่กลับไปบ้านเดิม กรมปศุสัตว์ นั่งเก้าอี้เบอร์ 1 อธิบดีกรมปศุสัตว์ที่บางโผว่า ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ธนิตย์ เอนกวิทย์จะมาลง แต่สุดท้ายก็ให้ผู้ตรวจฯ ธนิตย์ ไปลงในตำแหน่งรองปลัดกระทรวงฯ..... ดีใจกับอธิบดีฯอภัย ที่ได้กลับบ้านเดิม หลังจากที่หลงทางไปปลุกหม่อนเลี้ยงไหมเสียพักใหญ่ เกรงแต่ว่าจะกลับมาใส่ชิ้นสี สวมหมวกกาบอวย แทนเสื้อผ้าไหมไม่ได้เท่านั้น...ขณะเดียวกันกรมหม่อนไหม ก็ได้ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ สาวสวยสุดารัตน์ วัชรบุปผ์เหล่าวิชยา มานั่งเก้าอี้เบอร์ 1 แทนชายหนุ่มผิวเข้ม ชาวกรมหม่อนไหมปลื้มหรือไม่ไม่ทราบ..ทราบแต่ว่ามีเสียงอุทานว่า... "จริงดิ"...พร้อมทำหน้าที่ว่างเปล่า...

กรมที่ยังอยู่นิ่ง ๆ ไม่มีมีการเปลี่ยนแปลง คือ กรมการข้าว ของอธิบดีฯ อนันต์ สุวรรณรัตน์ กรมพัฒนาที่ดินของ อธิบดีฯ สุรเดช เตียวตระกูล ที่โผลับลวงพรางบอกว่า อธิบดีฯ สุรเดช จะถูกโยกไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ แล้วให้ รองอธิบดีฯ เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรงขึ้นแทน แต่รองอธิบดี เข้มแข็ง ติใจได้เพียงวันเดียว...เพราะโผจริงยังไม่ขยับ เช่นเดียวกับ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร จริยา สุทธิไชยา ที่โผให้มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการฯ แทน เลขฯ สุรพงษ์ เจียสกุล ที่กลับกระทรวงเกษตรฯ ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงฯ แต่โผจริงยังไม่แต่งตั้งเลขาธิการ สศก. เสียอีก....

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งอธิบดีฯเลิศศักดิ์ วิวตระกูลไพบูลย์ จะเกษียณอายุราชการ ก็น่าจะต้องการแต่งตั้งคนมาแทน แต่ตามโผลับลวงพราง บอกว่ามี 2 ชื่อ คือ รองอธิบดีกรมฝนหลวงฯ สุรสีห์ กิตติมณฑล และ รองอธิบดีกรมชลประทาน ไพเจน มากสุวรรณ ถ้ามี 2 ท่านนี้จริงก็คงยังเคลียร์ไม่ลงตัว รอลุ้นระทึกกันต่อไป...ขอให้ชาวกรมฝนหลวงฯ โชคดี ได้คนที่อยากได้....

กรมที่ออกจะเหนือความคาดหมาย คือ กรมชลประทาน ที่อธิบดีคนใหม่ที่มาแทนอธิบดีฯ สุเทพ น้อยไพโรจน์ ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ชื่อ สัตย์ชัย เกตุวรชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ)เป็นอธิบดีท่านแรกที่ไม่ได้มาจากรองอธิบดี ไม่ได้มาจากรองปลัดฯ ไม่ได้มาจากผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ แต่มาจากสายวิชาการตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเทียบเท่าอธิบดีอยู่แล้ว...ท่านคงเก่งจริงแหละ...รอดูว่าจะเอา "น้ำ" อยู่หรือไม่

การจัดทัพใหม่ของกระทรวงเกษตรฯ ภายใต้การนำของแม่ทัพ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ในครั้งนี้ยังไม่สมบูรณ์ ยังรบไม่ขาด...ต้องรอดูและลุ้นระทึกต่อไปกับตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ที่ว่างลงรวมทั้งห้ามกะพริบตาไปกับตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรฯ ว่าจะอยู่หรือไป

เว้นขยาย

# ฐานมาตรฐาน'จีเอพี'ปูทางเกษตร4.0



## พาณิชย์หวังสินค้านวัตกรรม เกิด 20%

ม.หอการค้าแนะปรับโครงสร้างภาคการเกษตรทั้งระบบ ผลิตสินค้ามาตรฐานจีเอพีอย่างน้อย 50% ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีค้าขายผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ ดันเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 คาดปี 63 มูลค่าการผลิตพุ่ง 40.4%

นายอัคร พิศาลวานิช ผู้อำนวยการ

ศูนย์ศึกษาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยในการสัมมนาเรื่องอนาคตไทยในยุค Thailand 4.0 รุ่งหรือร่วงว่า จากที่ไทยส่งออกสินค้าภาคการเกษตรในรูปของวัตถุดิบในปัจจุบันซึ่งมีมูลค่า 4.3 แสนล้านบาทสูงกว่าการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูป ที่มีมูลค่า 3.8 แสนล้านบาท แต่การส่งออกสินค้าเกษตรในรูปวัตถุดิบในปัจจุบันมีความผันผวนมากเสี่ยงต่อระดับราคาที่เกษตรกรได้รับและเกิดปัญหาสินค้าล้นตลาด ความต้องการของตลาดมีแนวโน้มลดลง ต่างกับสินค้าเกษตรแปรรูปที่ความต้องการมากขึ้นไม่มีความผันผวนทางด้านราคา

ดังนั้นเพื่อภาคการเกษตรของไทยเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 จำเป็นต้องปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรทั้งหมด เข้าสู่เกษตรแปรรูปเท่านั้น โดยหันมาใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมพัฒนาให้เป็นเกษตรสร้างสรรค์ผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการและใช้ระบบอีคอมเมิร์ซเป็นช่องทางการตลาด ตั้งเป้าให้ ปี 2563 มูลค่าการผลิตเพิ่มขึ้น 10% จากปัจจุบันที่มีมูลค่า 2.7 ล้านล้านบาท จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการผลิตในสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมี

การขยายอีก 1.1 ล้านล้านบาท หรือขยายตัว 40.4% ผลักดันให้จีดีพีขยายตัว 1.3% ในขณะที่การส่งออกกรณีปกติไม่มีการส่งเสริมหรือใช้เทคโนโลยีใดๆ เข้าช่วย มูลค่าการผลิตจะเพิ่มขึ้น อีก 7.3 แสนล้านบาท อัตราการขยายตัว 26.3% เท่านั้น

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์จัดตั้งสถาบันส่งเสริมนวัตกรรมเกษตรขึ้น เพื่อผลักดันให้สินค้าเกษตรและผู้ประกอบการเป็นเวอร์ชัน 4.0 ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ปรึกษาสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสร้างผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด เป้าหมายอย่างน้อย 20% ของผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรในอีก 5 ปีข้างหน้า รวมทั้งส่งเสริมให้สินค้าทุกชนิดจดสิทธิบัตรทั้งเครื่องหมายการค้าและสิ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่จะช่วยพัฒนาช่องทางการตลาดได้อีกมาก

นางจันทิมา มีเดช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) กล่าวว่า ตามแผนพัฒนาภาคการเกษตรใน 20 ปีข้างหน้า จะสนับสนุนให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยการผลิตสินค้าทุกชนิด พัฒนาเกษตรกรเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ สถาบันเกษตรกรให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์กรุปและเจ้าหน้าที่รัฐให้เป็นสมาร์ทออฟฟิศเซอร์ ฟันสินค้าคุณภาพตามความเหมาะสมของพื้นที่เชื่อมโยงตลาด สามารถแข่งขันตลาดได้ในตลาดโลก สอดรับกับแผนพัฒนาฯ 12

นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ ประธานคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าว

ว่า การผลิตสินค้าจีเอพีอย่างน้อย 50% ของผลผลิตทั้งหมดนั้นต้องใช้ความพยายามมาก แต่คิดว่าภาคการเกษตรไทยจะทำได้ เพราะเป็นฐานที่ไทยจะไปถึง 4.0 ซึ่งหอการค้าได้ส่งเสริมเกษตรกรรายใดต้องการมาตรฐานจีเอพี จะสนับสนุนงบประมาณ 30% และสามารถใช้ติดบนฉลากสินค้าได้ ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายภายใต้ต้องการการค้าโลกหรือดับบลิวทีโอ และ สินค้าเป็นที่ตลาดต้องการ

“ที่ผ่านภาคการเกษตรไม่เข้าใจจึงไม่พยายามที่จะปรับปรุงเพื่อให้ได้จีเอพี ในขณะที่ผู้ประกอบการต้องตีโจทย์เป็นสินค้าอินทรีย์ซึ่งไทยยังทำไม่ได้ ผมหวังเพียงให้เกษตรกร 1 ล้านรายจาก 23 ล้านรายเท่านั้นให้เข้าถึงจีเอพีก่อน ซึ่งในโครงการประชารัฐมีข้อมูลที่จะยกระดับได้เร็วที่สุด” นายชูศักดิ์ กล่าว แต่ทั้งนี้การส่งออกต้องส่งเสริมทั้งในรูปวัตถุดิบหรืออาหารสดควบคู่ไปกับสินค้าแปรรูป เพราะมีคุณภาพดีกว่า ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศยังต้องการ โดยเฉพาะสินค้าผักและผลไม้



## มุม ข้าราชการ 'อี.12'

### พลเรือนเข้า วปอ. (2)

ข้าราชการพลเรือนจากกระทรวงต่างๆที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม วปอ.รุ่น 59 ยังมีอีกหลายกระทรวง

ขอนำมาแจ้งให้ทราบตามลำดับดังนี้ พันโทจรูญ แสงอุดม รองผู้อำนวยการกีฬาแห่งประเทศไทย นายพัชระ ตั้งพานิช นิติกรเชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสุกัญชา สุทธิพล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายปณิธิ เสมอวงษ์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ของกระทรวงคมนาคม มี 5 คนคือ นายทักษิณ บุญต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 กรมทางหลวงชนบท นายประศักดิ์ บัณฑิตานนท์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายสุรัช ศรีเลณะวัตติ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง นางสาวอรรษา พรหมประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการการทำเรือแห่งประเทศไทย นางสาวอุจจาวา เจริญผล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย นายภูมิ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายวิฑูรย์ สวัสดิ์-ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความร่วมมือกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย นางสาวชานันท์ บัวเขียว ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนางนิยดา หมั่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวภาวิไล คำเพ็งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการข้าวภายใน นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร นายเรืองศักดิ์ สุวารี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ พันตำรวจเอกทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดปัตตานี นายอภิญา สุจิตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายอรเทพ อินทรสกุล จัดหางานจังหวัดสกลนคร นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร นายสาขันธ์ ตันพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆอภิรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการ นางสาวดวงรัตน์ ภัทรธัญญา ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

ที่มาจาก กระทรวงศึกษาธิการ มี 7 ราย คือนายกวินทร์เกียรติ นนธ์-พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจะเข้เขต 1 นายตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นายอรุณพล ตรีครอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสุกกร พงศ์บางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา นางอุษา วิสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวชฎารัตน์ สิงห์เดชากุล ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มีผู้รายหนึ่งที่น่าสนใจคือ พันตำรวจเอกสุพล จงพานิชย์กุลธรม นายแพทย์ สบ.5 หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตำรวจ ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงได้เข้ามาในโควตาของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

“อี.12”

**DAMAGE CONTROL**

Some 26 million rai of paddy fields are covered by the state's free crop insurance scheme for the 2016-17 harvest season. **B2**

**AGRICULTURE**

# 26m rai of farmland insured, says OIC

**WICHIT CHANTANUSORNIRI**

Some 26 million rai of paddy fields are covered by the government's free crop insurance scheme in the 2016-17 harvest season, says the chief of the Office of Insurance Commission (OIC).

The coverage is expected to widen as the scheme is still open for farmers in the South until Dec 15, said Suthipol Taweechaikarn, secretary-general of the insurance regulator.

Registration for farmers in other regions closed at the end of last month.

The government wants 30 million rai to be insured for this harvest season, starting from April.

Under the scheme, the government shoulders an insurance premium of 60 baht a rai, while the state-owned Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) pays the remaining 40 baht per rai instead of farmers. Only customers of the BAAC are entitled to the subsidy.

The crop insurance subsidy, part of the government's 45.6 billion baht in assistance measures to farmers in the 2016-17 season, is aimed at getting more farmers

to pay attention to crop protection. It has proven a success as only 1.5 million rai of rice paddy was covered by crop insurance before the scheme, he said.

The crop insurance scheme not only reduces the government's burden for compensation to rice farmers but also prods farmers to manage risk themselves. However, crop insurance in Thailand is voluntary and in the early stages. Agricultural insurance coverage is limited to major crops typically affected by natural disasters, such as rice.

There are 58.7 million rai of rice fields across the country, according to the Office of Agricultural Economics' data.

Mr Suthipol, who is also vice-chairman of a working panel on crop insurance reform under the government's reform steering committee on the economy, said the insured 26 million rai covered 1.5 million farmers.

In a related development, the OIC has requested the government enact a law concerning crop insurance to create a systematic framework and establish a committee to set up a national crop insurance policy, he said.

Crop insurance offers protection from floods, drought, windstorms, frost, bushfires, pests and diseases. Farmers receive compensation of 1,111 baht per rai in case of crops damaged by natural disasters and 555 a rai in case of pests and diseases.



A farmer sprays pesticide at his paddy field. The state's agricultural insurance covers crops in the event of a natural disaster. PATTANAPONG HIRUNARD

## ● เกษตรฯหวังเชื่อมั่นภูมิพลน้อย ● น้ำรั่วอ่างเก็บน้ำพิบูลสงคราม

# “ฉัตรชัย” เร่งบริหารจัดการน้ำ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้เป็นห่วงเชื่อมั่นภูมิพลเนื่องจากมีปริมาณน้ำใช้การ 893 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 8% ของความจุอ่างเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ในวันที่ 2 ก.ย.นี้จะได้ลงพื้นที่เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำจนถึงฤดูแล้งหน้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมาและสุรินทร์ ที่มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯได้ประสานให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับปัญหาในอนาคต และเตรียมแผนที่จะให้ประชาชนได้ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกตามความเหมาะสมของพื้นที่

สำหรับความคืบหน้าในการเพิ่มพื้นที่ในเขตชลประทานตามแผนบริหารจัดการน้ำของประเทศ ระหว่างปี 2558-2569 ในปี 2560 กรมชลประทาน จะใช้งบลงทุน 38,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มพื้นที่เขตชลประทานได้อีก 380,000 ไร่ เพิ่มแหล่งน้ำชลประทานได้ 420 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มพื้นที่เกษตรน้ำฝนได้ 602 ล้าน ลบ.ม. และเพิ่มบ่อน้ำบาดาลได้ 77 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งคิดเป็น 4.37% ของแผนบริหารจัดการน้ำทั้งหมด

ส่วนการแก้ไขปัญหาน้ำเชิงวิกฤติจะเริ่มในปี 2560 รวมทั้งการพัฒนา

ใช้ประโยชน์น้ำระหว่างประเทศ อาทิ การผันแม่น้ำโขง ลุ่มน้ำยม และแม่น้ำสาละวิน จะเริ่มศึกษาและออกแบบในปี 2560 และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในปี 2563 หลังจากนั้นกรมชลประทานจะดำเนินการเสนอแผนบริหารจัดการน้ำของประเทศฉบับใหม่ ระหว่างปี 2570-2579 ไปยังรัฐบาลต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งคาดว่า แผนบริหารจัดการน้ำฉบับใหม่จะช่วยเพิ่มพื้นที่เขตชลประทานอีก 10 ล้านไร่

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า พล.อ.ฉัตรชัยได้สั่งการให้กรมชลประทานส่งวิศวกรไปแก้ไขและซ่อมแซมน้ำรั่วซึมในอ่างเก็บน้ำพิบูลสงคราม ซึ่งอยู่ในเขตศูนย์การทหารปืนใหญ่ ลพบุรี โดยรูรั่วมีขนาด 2.50 เมตร ทั้งนี้จะเร่งแก้ไขให้เชื่อมสามารถกลับมาเก็บน้ำได้ก่อนจะหมดฤดูฝน ขณะนี้มีฝินักจันวันมากใน จ.ลพบุรี ทางกรมชลประทานจึงเร่งระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่องประมาณ 7 ลบ.ม./วินาทีเนื่องจากมีข้อจำกัดในเส้นทางระบายน้ำ ซึ่งส่งการให้วิศวกรลงไปดูวิธีระบายเส้นทางอื่นได้หรือไม่ เพื่อให้หน้าลดระดับลงอย่างรวดเร็ว จะได้เข้าไปซ่อมแซม ทั้งนี้อ่างเก็บน้ำนี้มีความจุประมาณ 2.6 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ำประมาณ 65% หรือประมาณ 1.7 ล้าน ลบ.ม. จึงไม่ต้องวิตกกังวลว่าแรงของน้ำจะทำให้เกิดความเสียหาย.

## ยางพวากรดซัลฟิวริก

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากกรณีข่าวผู้ประกอบการยางล้อ คือ บริษัท ศรีตรังแอโกลีนดีสตอรี่ จำกัด (มหาชน) ระบุว่า บริษัทผู้ผลิตยางล้อมีขมิ้นและบริดจสโตน ปฏิเสธไม่รับซื้อยางที่ผลิตในภาคอีสานเนื่องจากพบยางที่มีกรดซัลฟิวริกนั้น ขอชี้แจงว่าทางการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้รณรงค์ให้เลิกใช้กรดซัลฟิวริกหรือกำมะถัน ที่ผลิตยางก้อนถ้วยในภาคเหนือ และภาคอีสานตั้งแต่ 2 ปีที่ผ่านมาแล้ว โดยให้ใช้กรดฟอร์มิคแทน ซึ่งขณะนี้เกษตรกรทั้ง 2 ภาคเริ่มเห็นความสำคัญและเลิกใช้กรดซัลฟิวริกไปแล้วกว่า 40%

นายธีรชัย สุดสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เกษตรกรยังใช้กรดซัลฟิวริกอยู่ เพราะมีราคาถูกมาก ลิตรละ 20 สตางค์ ขณะที่กรดฟอร์มิคราคาลิตรละ 60 บาท ดังนั้น การที่บริษัท ยางรถยนต์ปฏิเสธรับซื้อจะทำให้เกษตรกรปรับพฤติกรรมได้เร็วขึ้น ซึ่งการประกาศห้ามใช้เลยทาง กยท. ไม่มีอำนาจ จึงต้องใช้วิธีการอบรมสร้างคุณภาพยางให้ได้มาตรฐานการผลิต (GMP) เท่านั้น คาดว่า เกษตรกรจะเลิกใช้ในอีก 2 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม จากการประสานงานเบื้องต้นกับผู้บริหารของทั้ง 2 บริษัทดังกล่าวยืนยันว่ายังมีแผนการก่อสร้างโรงงานยางแห่ง STR 20 อยู่และยังรับซื้อยางที่มาจาก ทางอีสาน ในขณะที่โรงงานยางแห่งของ กยท. 3 แห่งยังรับซื้อตามปกติ

“กรดซัลฟิวริกทำใหยางที่ได้มีคุณภาพต่ำ ทำให้เครื่องจักรหน้ากรีดยางอันตรายต่อสุขภาพ และสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเกษตรกรควรหันมาใช้กรดฟอร์มิคแทน ซึ่งจะส่งผลให้ยางก้อนถ้วยที่ได้ มีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของโรงงาน ไม่ทำให้เครื่องจักรเสียหาย ไม่กระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม”

ทั้งนี้ จากที่บริษัทศรีตรังออกมาอ้างว่า 2 ผู้ประกอบการยางไม่รับซื้อยางจากภาคอีสานยังไม่มีผลกระทบต่อราคายางก้อนถ้วยอยู่ที่ กก.ละ 23-25 บาท แต่ยางแผ่นดิบ กก.ละ 50.95 บาท ลดลง 20 สตางค์ ยางแผ่นรมควันชั้น 3 กก.ละ 52.87 บาท ลดลง 40 สตางค์ และน้ำยางสด กก.ละ 49 บาทเท่าเดิม.

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: ศุกร์ 2 กันยายน 2559

ปีที่: 39

ฉบับที่: 14054

Col.Inch: 16.33 Ad Value: 25,311.50

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: ของดีแดนใต้

หน้า: 4(กลาง)

PRValue (x3): 75,934.50

คลิป: [คลิก](#)

## เรียงคน มาเป็นข่าว



ของดีแดนใต้ - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร แลกของขวัญการจัดงาน “ของดีจากชายแดนใต้” ครั้งที่ 9 ในวันที่ 3-11 กันยายน ณ กรมชลประทาน ปากเกร็ด โดยมี อีริกัทธ ประยูรสิทธิ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสุตสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมแลกเปลี่ยนของขวัญในงานในครั้งนี้ด้วย